

Số: /UBND-CA

Bình Gia, ngày tháng năm 2023

V/v tăng cường các biện pháp  
nâng cao hiệu quả công tác bảo  
đảm trật tự an toàn giao thông  
trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Công an huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện;
- UBND, Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn.

Từ đầu năm tới nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Bình Gia được duy trì ổn định, các cấp, các ngành đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT) và hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình TTATGT trên địa bàn huyện còn diễn biến phức tạp, đáng chú ý là tình trạng thanh niên, học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ còn diễn ra, đặc biệt là tụ tập đông người, phóng nhanh, vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ... có chiều hướng tăng; lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, vi phạm hành lang ATGT vẫn tái diễn ở nhiều nơi, nhất là địa bàn thị trấn. Nguyên nhân của những tồn tại trên được đánh giá là do một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, còn cho rằng công tác này chủ yếu là trách nhiệm của lực lượng Công an; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành hiệu quả chưa cao, chưa thực sự quyết liệt trong công tác giải tỏa hành lang ATGT; ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện văn hóa giao thông của một bộ phận nhân dân còn thấp, chưa tự giác; số lượng phương tiện giao thông cơ giới tăng nhanh trong khi kết cấu hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu; việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng chưa quyết liệt, chưa tương xứng với tình hình. Để tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung như sau:

### **1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kết quả công tác xử lý vi phạm của lực lượng chức năng bằng nhiều hình thức trên các trang thông tin báo chí, mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh tại các xã, thị trấn và tuyên truyền trực tiếp tại cơ quan, đơn vị, doanh

nghiệp, các trường học, các khu dân cư và khối phố nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là hình thành văn hóa, thói quen “*Đã uống rượu, bia không lái xe*”; đồng thuận, ủng hộ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý tốt cán bộ, đảng viên tự giác, gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TTATGT; mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, hạn chế rượu bia trong sinh hoạt hằng ngày và các lễ, hội, hình thành thói quen “*Đã uống rượu, bia không lái xe*”.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm liên đới nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phạm vi quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Có hình thức, biện pháp xử lý nghiêm các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cơ quan quản lý nhà nước vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

## **2. Công an huyện**

Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục tăng cường lực lượng, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện tuần tra kiểm soát khép kín 24/24 giờ trên các tuyến đường, địa bàn để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, quá trọng tải, quá khổ, coi nói thành thùng. Đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang người lao động trong các cơ quan nhà nước, thông báo đến cơ quan, đơn vị của người vi phạm.

Quá trình xử lý phải triệt để, không né tránh theo đúng tinh thần “Thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Khi xử lý phải xác minh người vi phạm là cán bộ, đảng viên hay không, nếu có phải thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ và kiến nghị có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật, của đảng, của từng cơ quan, đơn vị.

Phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát trong việc phát hiện, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo định hướng phát triển kinh tế số.

## **3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện**

Tăng cường hoạt động tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, phối hợp lực lượng Công an triển khai, nhân rộng mô hình “*Cổng trường an toàn giao thông*”; phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn học sinh kỹ năng khi tham gia giao thông an toàn, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác

chấp hành pháp luật, các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có Giấy phép lái xe chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

#### **4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân, tập trung vào các nội dung: Không lái xe sau khi uống rượu, bia, sử dụng chất ma túy; không sử dụng điện thoại khi lái xe; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện.

#### **5. Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn**

Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông.

Tuyên truyền vận động các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông tự tháo dỡ các công trình, biển hiệu, biển cửa hàng, biển quảng cáo, phơi nông lâm sản, tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa, rác thải trong phạm vi lòng đường, lề đường, trên hệ thống rãnh dọc, cống thoát nước; Dựng lều quán, cổng ra vào, mái che, tường rào các loại gây mất an toàn giao thông trong phạm vi đất của đường bộ.

Tiến hành rà soát, làm việc với các nhà hàng, quán ăn và các cơ sở kinh doanh có điều kiện phát sinh vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn để phối hợp tuyên truyền, vận động khách hàng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia; có biện pháp phù hợp để người đã sử dụng rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông.

#### **6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện**

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đôn đốc chỉ đạo các đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên các tuyến thuộc địa bàn huyện tăng cường công tác quản lý bảo trì đường bộ, kiểm tra an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do mưa, lũ trong thời gian qua; thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên rà soát bổ sung kịp thời các biển báo bảo đảm an toàn giao thông bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn. Kiểm tra, theo dõi chặt chẽ những đoạn đường hay bị sạt lở, các vị trí cầu, cống có nguy cơ gây tắc đường, khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông, đoạn tuyến đi qua địa hình phức tạp, đảm bảo giao thông tại các điểm trên, có phương án bổ sung, sửa chữa kịp thời và có biện pháp bảo vệ các công trình cầu, cống trên tuyến để đảm bảo giao thông.

Ban An toàn giao thông huyện tiếp tục làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan thành viên theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác bảo đảm

trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên (T/h);
- Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn; (b/c)
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, CA (GT).

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Mạnh Tuấn**